

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๔๑๖/ว ๑๑๖๕๐



มหาวิทยาลัยทักษิณ  
รับ 5463 วันที่ 8 ธ.ค. 2563  
เวลา 15:51

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

๑๙๖ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรับข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน **อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศการรับข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจสำคัญในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ทั้งด้าน วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย วช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบ การวิจัยของประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้ ได้ตามเป้าหมาย

ในการนี้ วช. จึงได้ดำเนินการประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและ เอกชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยในระบบการวิจัยของ ประเทศ โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) (เว็บไซต์ [www.nriis.in.th](http://www.nriis.in.th)) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยหน่วยงานต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนดังกล่าว ภายในหน่วยงานทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิภารัตน์ ตีอ่อง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ภารกิจการพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ ต่อ ๔๐๘, ๔๑๘ (ขนิษฐา/วรรณธิรา/เกศรา)

โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๕๔๙๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [graduate.nrct@nrct.go.th](mailto:graduate.nrct@nrct.go.th)



<https://l.nrct.go.th/3nVocuw>

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย